

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ผู้วิจัย : เทียมดาว ทองโกฏิ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. และเพื่อวัดระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เป็นการศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนอายุ 20 -60 ปี เขตสุขภาพที่ 10 สุ่มโดยวิธีแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จำนวน 150 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่าง วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 1 มี.ค. 2564 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าประเทศไทยมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฯ ร้อยละ 68.4 ส่วนผู้ที่ทราบได้ข้อมูลจากการร่วมประชุมสัมมนา มากที่สุดร้อยละ 27.8 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและการรับรู้ พ.ร.บ.ฯ พบว่า ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .000 สำหรับความคิดเห็นต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการรับรู้ พ.ร.บ.วัยรุ่นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ในเรื่องการออกกฎหมายจะสามารถช่วยป้องกันและแก้ไข้การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นได้ ร้อยละ 87.0 รองลงมาเรื่องหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีการดำเนินงานเพื่อไม่ให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 81.4 ตามลำดับ และมีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนตามพ.ร.บ.ฯ อยู่ในระดับมาก เรื่องสถานบริการสาธารณสุขมีบริการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น อย่างเป็นมิตร และมีคุณภาพ ร้อยละ 83.3 สถานบริการสาธารณสุขมีระบบส่งต่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์วัยรุ่นหลังคลอดที่ต้องการได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม ร้อยละ 81.2 ตามลำดับ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อความชัดเจนในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด ร้อยละ 55.0

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลการศึกษาครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารและการสร้างการรับรู้ของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบงานป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา : ควรมีการศึกษาและพัฒนาสื่อความรู้ของ พ.ร.บ.ฯ เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย รวมทั้งผลักดันให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทชัดเจนในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเพื่อเป็นการติดตามปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ควรมีการศึกษาผลของการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.วัยรุ่นฯ ด้านการลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่อไป